



ที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว ๙๕๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องที่ ๔ ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ซึ่งมีเรื่องที่ประเมินรวม ๒ เรื่อง

การดำเนินการในเรื่องที่ ๔.๑.๑ รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้พิจารณากำหนดหรือทบทวนกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย และหน่วยนับที่มีความละเอียดกว่ากิจกรรมหลักตามเอกสารงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดเก็บปริมาณตามตารางกำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานหลักตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และขอให้รายงานกองคลังทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางอีเมล [gfmis0803@hotmail.com](mailto:gfmis0803@hotmail.com) หรือ [gfmis@dla.go.th](mailto:gfmis@dla.go.th) โดยไม่ต้องส่งฉบับจริง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา



กองคลัง

กลุ่มงานบัญชี

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๔

ผู้ประสานงาน

นางสาวพิกุล นาคชำนาญ ๐๙ ๒๙๗๑ ๐๔๔๓

ตารางกำหนดผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานหลัก

ชื่อหน่วยงานหลัก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.....

ผลผลิตหลัก	การกำหนดกิจกรรมหลัก				การกำหนดผลผลิตย่อย				การกำหนดกิจกรรมย่อย			
	ชื่อกิจกรรมหลัก	อัตราส่วน	หน่วยนับ	ชื่อผลผลิตย่อย	อัตราส่วน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ชื่อกิจกรรมย่อย	อัตราส่วน	ปริมาณ	หน่วยนับ	
ส่งเสริมและสนับสนุน อบต.	1. พัฒนากุศลสาร	25	7,850 แห่ง	1. การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต.	70		จำนวน อบต. ในจังหวัด	1. การสร้างเครือข่ายนักพัฒนาองค์กรของ อบต. 2. การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนเด็กเล็กสังกัด อบต. ในระบบสารสนเทศท้องถิ่น (LEC) 3. การติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) 4. การดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวันในโรงเรียน รongรับสถานกานั แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 5. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (LSS) 6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงาน ราชการสังกัด สถ.	3		เรื่อง	
									3		ครั้ง	
									5		เรื่อง	
									3		ครั้ง	
									5		คน	

ผลผลิตหลัก	การกำหนดกิจกรรมหลัก			การกำหนดผลผลิตย่อย			การกำหนดกิจกรรมย่อย							
	ชื่อกิจกรรมหลัก	อัตราส่วน	หน่วยนับ	ชื่อผลผลิตย่อย	อัตราส่วน	ปริมาณ	หน่วยนับ	ชื่อกิจกรรมย่อย	อัตราส่วน	ปริมาณ	หน่วยนับ			
ส่งเสริมและสนับสนุน อปท. (ต่อ)	2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหาร หน่วยงาน	25	7,850 แห่ง					7. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ศึกษาดูงานของข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น สังกัด อปท. 8. การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่นของ อปท. 9. การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ของ สถจ. 10. การให้บริการแนะนำ ตอบข้อหารือ ด้านระเบียบ หนังสือสั่งการ คำสั่งและ กฎหมายท้องถิ่น 11. การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นใน ประเทศต่าง ๆ 12. การรายงานผลการประเมิน ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 13. การส่งข้อมูล รายงาน ติดตาม ผลระหว่าง สถ., สถจ., อปท. ด้วยระบบสารสนเทศ/อิเล็กทรอนิกส์	5			5		คน
									5			5		เรื่อง
									5			5		รายการ
									5			5		เรื่อง
									5			5		ครั้ง
									5			5		เรื่อง

ผลผลิตหลัก	การกำหนดกิจกรรมหลัก		การกำหนดผลผลิตย่อย			การกำหนดกิจกรรมย่อย			หน่วยนับ		
	ชื่อกิจกรรมหลัก	อัตราส่วน	หน่วยนับ	อัตราส่วน	ปริมาณ	ชื่อผลผลิตย่อย	หน่วยนับ	ชื่อกิจกรรมย่อย		อัตราส่วน	ปริมาณ
ส่งเสริมและสนับสนุน อปท. (ต่อ)	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	25	7,850 แห่ง	30		2. การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของ อปท.	จำนวน อปท. ในจังหวัด	14. การติดตามเร่งรัดและประเมินผล การเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plak)  15. การสำรวจข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  16. การจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง ของ อปท.  17. การดำเนินการเกี่ยวกับกรบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)  18. การตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ของ อปท.  19. การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ของ อปท.  20. การดำเนินการเกี่ยวกับกรบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ	5		ครั้ง

